

BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

**NHỮNG QUY ĐỊNH
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
VĂN HÓA - THÔNG TIN**

TẬP 1



HÀ NỘI - 2001

BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

LỜI GIỚI THIỆU

NHỮNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VĂN HÓA - THÔNG TIN

TẬP 1



Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2001
VỤ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

HÀ NỘI - 2001

PHẦN I

NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - THÔNG TIN

Số: 03/NQ-TW

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1962

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA VIII)

Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

I- CÁC VĂN KIỆN, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - THÔNG TIN

Lên cường quốc và giữ nước cho sông đông các dân tộc Việt Nam, là kết quả
giáo dục và bồi đắp tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn
thiện nước Việt Nam, để làm cho nền văn minh, khí phách, đạo đức Việt
Nam, lên cao và tiến bộ về vàng của dân tộc

Trong thời đại Hồ Chí Minh, với đường lối đảng dẫn và sáng tạo của Đảng ta,
văn hóa Việt Nam tiếp tục được phát huy, đã góp phần quyết định vào những thắng
lợi to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng
chủ nghĩa xã hội.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện hai nhiệm vụ
chính trị xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,
văn minh", là sự nghiệp xây dựng và sáng tạo to lớn của nhân dân ta, đồng thời là
một quá trình xã hội xã hội sâu sắc, đòi hỏi phải huy động năng lực và trí tuệ ở mỗi con
người Việt Nam. Sự thay đổi cơ cấu kinh tế, hệ cấu xã hội, nhu cầu tăng nhanh về
văn hóa của các tầng lớp dân cư, quá trình dân chủ hóa, v.v... là những yêu cầu
thay đổi nhiều mặt đời sống văn hóa dân tộc.

Những thành tựu của cách mạng Khoa học - công nghệ thế giới cùng với việc mở
công giao lưu quốc tế là cơ hội để chúng ta tiếp thu những thành quả trí tuệ của loài
người, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới trong việc giữ gìn bản sắc văn
hóa dân tộc.

Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta sẽ giao phó những nhiệm vụ và
giải pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn
hóa nước ta theo đường Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng.

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA VIII)
Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động, sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, với đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, văn hóa Việt Nam tiếp tục được phát huy, đã góp phần quyết định vào những thắng lợi to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”, là sự nghiệp xây dựng và sáng tạo to lớn của nhân dân ta, đồng thời là một quá trình cải biến xã hội sâu sắc, đòi hỏi phát huy khả năng và trí tuệ ở mỗi con người Việt Nam. Sự thay đổi cơ cấu kinh tế, kết cấu xã hội, nhu cầu tăng nhanh về văn hóa của các tầng lớp dân cư, quá trình dân chủ hóa, v.v... là những yếu tố làm thay đổi nhiều mặt đời sống văn hóa dân tộc.

Những thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ thế giới cùng với việc mở rộng giao lưu quốc tế là cơ hội để chúng ta tiếp thụ những thành quả trí tuệ của loài người, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta có phương hướng chiến lược cùng các nhiệm vụ và giải pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hóa nước ta theo đúng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng.

MỤC LỤC

Trang

• Lời giới thiệu

5

PHẦN I: NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA – THÔNG TIN

7

I. Các văn kiện, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp Văn hóa – Thông tin

9

1. Nghị quyết số 03/NG-TW ngày 16/7/1998 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 11
2. Chỉ thị số 38/CT-TW ngày 12/8/1998 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII). 30
3. Chương trình hành động của Chính phủ Số 1109/CP-VX ngày 17/9/1998 về Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 33

II. Những văn bản chỉ đạo chung về chính sách tài chính đối với Văn hóa – Thông tin

41

4. Nghị quyết của Chính phủ số 90-CP ngày 21/8/1997 về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa. 43
5. Công văn của Chính phủ số: 3889/KTTH ngày 6/8/1997 về phụ cấp cho cán bộ văn hóa – thông tin xã. 46
6. Công văn Chính phủ số: 1209/VPCP-KGVX ngày 4/4/1998 về trợ cấp cho cán bộ chuyên trách công tác văn hóa, thông tin phường, xã. 47
7. Công văn Chính phủ số: 825/CP-KTTH ngày 9/8/1999 về trợ cấp cho cán bộ văn hóa thông tin cơ sở năm 1999. 48
8. Công văn Chính phủ số: 4772/VPCP-KTTH ngày 1/11/2000 về trợ cấp cho cán bộ làm công tác văn hóa thông tin cơ sở năm 2000. 49
9. Công văn Chính phủ số: 858/VPCP-KTTH ngày 7/3/2001 về định suất cho cán bộ làm công tác văn hóa thông tin xã, phường. 50
10. Công văn của Chính phủ số: 1196/CP-KTTH ngày 28/12/2000 về trợ cước, trợ giá hàng hóa vận chuyển phục vụ đồng bào dân tộc, miền núi. 51

III- Các thông tư liên bộ về Văn hóa - Thông tin

53

11. Thông tư liên bộ số: 1042/TTLB/VH-TC ngày 22/7/1989 về cơ chế quản lý tài chính và chính sách tài trợ của Nhà nước đối với các đơn vị nghệ thuật biểu diễn. 55

Chủ biên và chịu trách nhiệm xuất bản:

Hoàng Thị Quỳnh Vân - Tiến sỹ, Vụ trưởng, Vụ Tài chính - Kế toán

Chịu trách nhiệm bản thảo:

Nguyễn Danh Ngà - Tiến sỹ, Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính - Kế toán

Biên tập:

Nguyễn Thị Huệ - Nguyễn Thị Minh Hiền - Lê Thị Kim Dung

Bìa trình bày:

Thu Hà

Sửa bản in:

Nguyễn Danh Ngà - Nguyễn Thị Huệ